

TẬP «SU' - PHẠM HỌC - KHOA»

XUẤT BẢN MỖI THÁNG MỘT KỶ

Giá đóng niên tập S. P. H. K. (Cà phan tháy giáo)... .. 5:00

Những vị giáo-sư và viên quan An-nam nếu thấu nhận giùm gói cho bôn-quán, những số bạc mua báo ấy thì bôn-quán sẽ tính cho một phần huê-hồng 5%.

+ DOCTEUR QUAN +
Ancien INTERNE LAUREAT de l'Hôpital Foch de Paris
Ancien CHEF de L'INSITU de DERMOPUNCTURA de Barcelone (Espagne)

CHUYÊN MÔN KHOA CHÂM-CỨU (Acupuncture)
Trị tất các chứng bệnh. Chuyên trị phong tê liệt - tê liệt thần kinh và đường tiêu hóa (thần, huyết khí và tiêu hóa). Chẩn đoán các chứng bệnh và khám bệnh, có thể chữa trị. Thủ thuật đặc biệt, chữa bệnh tức thì.

213-CATINAT (trên lầu (1^{er} étage-Catiner B) gần Trường-thơ, gần vườn con nít)
Khám bệnh từ 8 giờ 15 phút tới 7 giờ.
Giờ: Thứ hai: 21 048

ĐƯƠNG-ĐƯƠNG PELLERIN
SỐ 93, RUE PELLERIN - SAIGON

Có phòng cho bệnh nhân ở rất rộng rãi.
Có nhà mổ, nhà phẫu và chiếu điện.
Có nhiều nhà chuyên môn các thứ bệnh.

KHÁM BỆNH SÁNG 8 H. TỚI 11 H.
CHIỀU 3 H. TỚI 6 H.

+ DOCTEUR NG.-TÂN-ĐỒM +
De la Faculté de Médecine de Paris
Spécialiste des Maladies des Pouxons
Chuyên môn trị các bệnh phổi
Có máy chiếu điện rọi phổi

Saigon : 63 Rue Mac Mahon - Saigon
Téléphone : 26.652

GIỜ CŨI MẠCH :
SÁNG MỖI : 8 giờ tới 12 giờ
CHIỀU : 3 giờ tới 6 giờ

Al muốn dùng thuốc Tây mới, tốt hơn như thế?
Al muốn có người làm-chế thuốc k4 công
các thuốc chữa các bệnh ĐỒM-TỎI

VỀ XIN QUÍ VỊ ĐẾN TẠI:

pharmacie franco-asiatique
PHÁP-Á ĐƯỢC PHÒNG
RUE DES MARINS, 219 - CHOLON

Mọi thứ có ở ĐANG PHAM-HO-U-HANH ở phố hàng Bạc
chế su, tiếp rước quí vị mọi cách mà miễn và vui vẻ.

Thuốc mới và tốt nhất-hạng, giá lại rẻ.

Quí vị ở Lục-Tinh gửi thư đến mua thuốc, thì chúng tôi sẵn lòng thi hành, giá thuốc tính tại miền phần bị không tính (in nước phí)

+ CLINIQUE MÉDICALE +
Cố định Meyer et Albert 17, rue DEKAO-Saigon
Téléphone : n° 288

DOCTEUR PHAN-TÂN-THIỆT

Ex-assistant en dermatologie et syphiligraphie à l'Hôpital St-Louis Paris
Ancien médecin attaché aux services de Darsouvalletien créée par le Ministère de l'Hygiène pour la lutte antisyphilitique

Chuyên môn: Mọi thứ bệnh da liễu và phong thủy hàng mai mà em tình. Có loại thuốc mới, đẹp, nước tiểu, nước da, xét vi trùng bằng kính hiển vi... Có thể riêng để rồi chẩn đoán (diagnostic) và chữa bệnh bằng thuốc đặc biệt. endes courtes...
- Trị các chứng bệnh và chuyên trị các chứng bệnh da-bệnh. bệnh da gần da xương, bệnh huyết khí sinh.

CHUYÊN NGÂN

Tinh... e then

Tổng Đoàn-Văn-Hiệp cùc Hồng-Xuyến (Vinhbieng)

Mỗi trời sắp lộng chỉ Nguyệt vừa là một nhìn xuống cõi trần gian bằng trăm ngàn tia hào quang sáng rỡ, vẫn - vẫn nơi cõi xa xăm đưa lại những tiếng cuộc thù canh, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chuông trong nhà thuyền đưa ra ngân nga pha lẫn với tiếng lạnh lùng chầm rài của đồng hồ đánh nghe lách lách mà kêu gọi người phải mau mau thức tỉnh, mà lo tranh dành cùng nhau trên bước đường tiến hóa...

Mỗi tiếng chuông chầu đưa đến tại Lâm, là mỗi lần làm cho tâm lòng chàng càng thêm lan nạt. Lâm cố ôn lại khoản đời đi qua, mà trong trí tưởng không bao giờ quên được, cách đã bốn năm nay, hồi Lâm lúc thời học, thì đúng 17 tuổi đầu, lúc đó lòng chàng còn lo nghĩa vụ với đời, và tìm kiếm hạnh phúc, nên Lâm phải đem tiền ra làm trạm lương mỗi tháng \$500, hầu mới có ứng đủ gia - đình trong cơn khem-khuyết.

Thế thì từ đây Lâm vui chơi non nước, thường ngắm cảnh vật của tạo hóa sắp pho diễn trong thế gian nhiều đều huyền bí, trong lúc đi Lâm nhiều từ mây ruộng xanh pha lẫn với mây trời, còn mục đồng lùa trâu về chuồng hát nghe lãnh lợt, làm cho tâm hồn Lâm dường như lạc bước đến non bồng mà hưởng ứng cảnh thiên nhiên của tạo hóa...

Lâm một mình thú vị trên con đường đầy những cỏ may, và những cục đá ghồ-ghề, mà trong trí óc của Lâm vẫn còn ẩn hiện không biết bao là ý tưởng. Lâm nhớ đến ngày xưa qua, cũng ở khúc lữ này, mà Lâm có gặp một nàng họ chừng 18 tuổi, con người không ốm, không cao, gương mặt tươi son, nâng một áo cam nhưng đen, vừa vận khi thao với thân hình, mà mỗi lần lòng Lâm nảy nở, và chú ý nhất, vì Lâm thấy tay trắng nõn, tóc đen huyền, gương mặt nàng vừa tươi xuân, trong như đoá hoa đầy sương bụi sáng, làm cho Lâm không sao tránh

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc
Sáng lập năm 1927

Hội quản: 54-56, đường Pellerin, Saigon
R. C. Saigon n° 61

Đầy thếp: CREDITANA-SAIGON
Đầy thếp nói: SAIGON - 21 826

Công-ty nhận tiền TIẾT-KIỆM của bá tánh, tiền gửi sinh lời 3 lý rưỡi, mỗi năm, sáu tháng tính một lần và nhảy vó vào mà sinh lợi ư. Tiền này muốn rút ra chớ gì cũng được.
Công-ty cho vay thế chấp và Quốc trái Pháp-Pháp, và Quốc trái Credit National và những phiếu nào mà Chính-phủ Đại Pháp hay là Đông-Pháp phát hành hay là chấp bảo chứng.
Công ty cũng nhận lãnh, giữ cho bạn hàng và lãnh tiền lời những về quốc-trái và nhận đó số lượng phiếu nào có dự cuộc xố số hàng tháng hay là hàng năm.
Phân-bội có mua lên Pháp hay Tiết-kiệm lời đẹp hàng sải m. để cho bá tánh yên tâm. Xin quí vị hãy đến hội-quản hay là viết thư mà hỏi cách thức mượn hay TIS. kiếm lấy.

(Vả công chuyện khác, xin hỏi thăm bản Hội)

Tôn chỉ của bôn hội: LÀM VẺ VÀNG CHO XỨ SỞ MINH

BẢN TRỊ SỰ DANH DỰ VÀ CỔ VÂN:	BẢN TRỊ-SỰ VÀ QUẢN LÝ
Chủ tịch hội trưởng: HUYNH BINH-KHIEM, (số nhà 64 từ 10)	Chủ tịch hội trưởng: M. TRƯƠNG TÂN-VI.
Phó hội trưởng: M. TRẦN-TRINH-TRACH, (được bầu cử chiều theo điều 24 trong điều lệ)	Quản lý hành sự: M. NGUYỄN-TÂN-VĂN.
Hội viên: Dr BAILLE de LANGIBAUDIERE.	Hội viên: M. BUI QUANG-CHI.
M. Denis LE PHAT-AN	M. ĐĂNG-VĂN-DÂN.
M. LUY-VĂN-LANG.	
M. NGUYỄN-VĂN-THINH.	
M. TRẦN-VĂN-DON.	
M. TRẦN-THU-LÂN.	M. Alexis THAI V. LÂN.
M. TRINH-BINH-THAO.	
M. NGUYỄN-THANH-LIỆM.	Treasurer: M. Paul L. VAN-GONG.

COLLYRE VERT
du D'onneur MOTAIS
contre les conjonctivites et le Trachome

THUỐC ĐAU MẮT
Hoặc xanh
củn Bức 1
MOTAIS

Thị chung chứng đau mắt lòng-cổm và đau mắt màng-cổ (Trachome) 0330

專科眼科 藥士 藥士 藥士 藥士 藥士 藥士 藥士 藥士 藥士 藥士

Grande Pharmacie de France
111-113 Rue Catinat
En vente dans toutes les bonnes pharmacies 0330

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE CARREAUX & MOSAIQUES
Société d'Exploitation des Etablissements

BROSSARD MOPIN

Kẻ nghiệp
Sáng lập từ năm 1909
ở 3 đường Lucien Lacouture
CHODOI SAIGON

Gạch bông tốt thượng hạng, nhiều kiểu mới rất xinh đẹp làm bằng Xi-măng đỏ the màu và các vật dụng đều ở Pháp-quốc lại.

Xin mời quí vị đến xem, kiểu gạch bông mới hay, đẹp lắm. Giá bán hạ xuống rất nhiều. Xin viết thư hỏi bản giá mới liền liền sẽ gửi ch.

VỎ RA THÔNG THÁ
bảng ở đường L. Lacouture. - Chodui
gần trại lính tập O-ma

tri chàng, cho nên đêm tàn canh lộng mà chẳng nằm không an giấc rồi đêm nay ch đểm quí lăm cho chàng nằm lạng qua trở lại mà trong trí nó nảy nở không biết bao là mộng tưởng, (Còn nữa)

Độc báo mà không đọc tờ « Nông-công thương », là người chưa từng đọc báo



XUÂN 1938

Cho quý Bà, quý Cô, quý Ông

Trường xe hơi

132 - 98 rue, đường Legation - téléphone 20.425 - SAIGON

Và M. Trịnh-hương-Ngân chủ trường, tổ chức những buổi du-lịch đi xem thắng cảnh trong xứ và những xứ lân cận.

Nam-ky - Trung-ky - Hít-ky Cao - mien - Léc - Siam Trung - quốc - Nhật - bản Vin-Lyriq quai-Ho - M-La Phladi-Tan - Coomien. An-dô ô Au-châu.

Có thương-lương với các công ty hàng-hải được gia đặc biệt cho quý khách.

Advertisement for Quaker Oats featuring an image of a man and text: 'Vui tới đâu yêu qu. Không biết tôi phải làm sao bây giờ? ... QUAKER OATS'.

Advertisement for La Providence et Industrielle du Nord featuring text: 'Hàng Bảo Kê này chuyên lo bảo kê cho những xe-hơi, nhà cửa, phố và hàng hóa cho anh em.'.

Advertisement for Pulmocid featuring text: 'Pulmocid là thứ thuốc trị ho lao rất công hiệu. PULMOCID A 1550 PULMOCID B 2 00'.

Bữa tiệc trọng thể của-hương chức hội tế làng Vinh-Phủ đại ông kim-hương cả Nguyễn-vân-Búp

Nhơn dịp thành Phố Đông-pháp mời ban thường cho ông kim Hường - cả Nguyễn-Búp một tấm khướ bai danh dự nhì hạng bằng bạc, nên hôm chiều thứ bảy vừa rồi, hương chức hội tế làng Vinh - Phú có thiết một tiệc để đại ông và qui chức, để tỏ lòng thêm cảm ơn được của-quan trên.

Đông hồ vừa dùng 1 giờ thì viên quan qui chức lần lượt dẫn nhà việc dùng 4 giờ rưỡi thì đã đủ mặt viên quan qui chức và thân bằng quyến hữu.

Khi nhập tiệc có đôi hai cây pháo rất lâu, các quan và qui chức đứng tiệc vơi xong, lời từng rước Champagne thì có M. Hương-quản Nguyễn quang Ngọ hươca đứng trước một Quan-huyện Hàm kim Cai tổng Bình-chánh mà đọc một bài diễn văn như sau này :

Xưa nay những quyền chức quốc gia, đồng loại của triều đình dèma ban hương những người có tài có đức, có đủ tư cách giáo dục, tư chí chưa đi nói ra, song qui quan và qui chức dù biết ông kim Hường - cả Nguyễn vân Búp là người thế nào ở trong làng này ông được chánh Phủ pháp mộ ban thưởng cho ông một tấm khướ tãi danh dự nhì hạng bằng bạc.

Nay hương chức chúng tôi thiết tiệc rước này mừng cho ông trong cuộc kháng vì vinh thường, và tôi xin mượn phép thay mặt cho ban hội tế mà thuật số tiểu lịch sử và công nghiệp của ông hương cả chỉ qui quan cùng viên chức rõ biết.

Như ông hương cả đây vớ cõc anh đạo đức tinh thần thuần hậu cử chỉ khoan hòa, ông thân của ông xưa kia cũng dự hội tế làm đến chức hương thân, vì ông không ham đường hương dăng, chỉ mộ việc tu hành ông thân bà thân của ông hương cả hiện nay vẫn còn mạnh khỏe, đương ở trong vòng phát giáo lo tích đức

Large advertisement for Nestlé Chocolate with the text 'CHOCOLAT NESTLÉ' and 'Chàng những là đồ dè trang miệng qui, mà nó cũng là một món ăn bổ khõe'.

Advertisement for 'Manuel de l'infirmier' by NGUYEN-VAN-KHAI, featuring text: 'CÓ BÁN TẠI NHÀ IN NGUYỄN-VÂN-CỬA' and 'Giá mỗi cuốn 2\$50'.

Advertisement for 'Sách rất hữu ích' (Useful books) listing titles like 'Manuel de l'infirmier' and 'TỔ-HẠN TÂN-SOAN' with prices.

Pháp-Quốc Đại-Dược-Phòng

Nhà thuốc rộng lớn hơn hết và kim thời hơn hết trong cái Đông-Pháp...



Dia BÉKA NĂM 1938

MƠI LẠI KỶ THƯ NHƯ!

HỘI CATALOGUE

J. KELLER, 72, Rue MAC-MAHON SAIGON.

HÁY DỪNG THỬ SAVON



HỒ LAO

Đây sản thí nghiệm thường ma không có điều trị, nếu đã lâu sẽ thành ra bệnh.

CÔNG VĂN

Vì lời nghị quyết Tổng-Bộ Nam-kỳ, ngày 14 Février 1938: Bình cho những người khổ lâu sau này...

Table with 4 columns: Tên họ người khản, số đất, loại đất, số mẫu sào. Lists names like Ngô-van-Việt, Nguyễn-van-Son, etc.

- Người mượn phải: 1. - Bình thân hay là nhờ người trong gia quyến giúp đăng làm cho thành thuộc và sẵn sặc số đất của mình mượn.

Sự vi phạm các điều-lệ định trên đây thì có lẽ làm cho phải bị hủy bỏ sự mượn đất này hai tháng sau khi truyền rao tại nhà, như không truyền rao tại nhà được thì dân sự truyền rao kỹ tại nhà việc làng.

Người mượn được phép thế số đất của mình mượn cho họ Ca-hồ-sông-trang-tên người bản quốc mà thôi, Nhà-nước hùn nếu như địa ký hạn trả sự mà người vay trả không được hoặc: tron số sự mượn đất phải tại cho pháp lý Ca-hồ-sông-trang-tên người bản quốc tùy theo thế-lệ thì hành địa ký bản số đất mà đã thế chương cho họ.

Nhà-nước giữ quyền được lấy lại hoặc tron số đất cho người mượn hoặc một phần đất làm công việc chung, như có đến hai cho người mượn và tiền người mượn đã làm trong đất ký thì số tiền ký hai đang thông tin nhau mà định, như không thông được thì hai đang cứ người mà định số tiền ký.

Còn các điều gì mà không trái với các khoản định trên đây, thì sự mượn đất này cứ do theo luật lệ và điều-lệ đương hành về sự mượn đất Nhà-nước.

3 giải như Hội-cử Bài-lao về nhà bán bột xoan (Quận-Chùa)

ter prix về giải hàng đẹp nhất trong 850 giải hàng người Pháp và Nam. ter Concours de Valse ở Lý-Lý và M. Bernard đoạt giải như: miêng médaille QUẬN-CHÙA.

MỘT CÁI KỸ-LỤC

T. - Chúng tôi có lời triân trong cam on ban-tri-sự và khách viếng QUẬN-CHÙA này, đem hội-chợ. QUẬN-CHÙA

Nº 48 bis

Nhị-thiên-đương Phụ què Bác-vị-huân

Phàm con người mà trong mình thủy hỏa được hòa bình thì ít bay sanh bệnh.

Cho nên phải dùng lực vị là đó nhuộn thủy, Phụ què là vật bổ hòa mà chế luyện ra những thuốc huân này để mà điều bổ chơn-đương.

Những kẻ tinh huyết khô khan, thường hay đau lưng mỏi cẳng, ăn không biết ngon, ngủ không thảng giấc. Phải mua thuốc này mà uống cho thưỡng, thì át hết đau lưng, hết mỏi cẳng, lại còn ăn ngon và ngủ thảng giấc là khác nữa.

Cử gởi thơ cho nhà thuốc:

NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG 47, rue de Canton, 47 CHOLON

N. B. - Chư-tôn hãy nhớ trong mỗi thứ thuốc, bất luận là thứ nào đều có gói theo một cái loa, để nói chứng bệnh và chỉ cách dùng rất là rành rẽ.

Dấu Nhị-Thiên-Đương

Khấp trong thiên hạ đều dùng dấu Nhị-Thiên-Đương. Vì nó tốt, sự thuốc mạnh, có thể cứu người mau lẹ, không có thứ dấu nào sánh kịp, ấy là một thứ dấu chuyên trị bá chứng, công hiệu như thần.

TIN TAU TỚI

- Ở Pháp lại: M. Spéac 15 mars M. d' ở Bắc và Trung-Bắc-võ Francis Garnier 14 février (D.F. Claude Chappe 25 mars M. M. Le Désirade for mars (G.R.).

TINTAU ĐÍ

- Qua Pháp: Le Sphinx 6 avril M. M. Le Haréchal Joffre 25 mars M. M. President Doumer 24 fév (M. M. le Cap Tourane for mars C.R. L'Aramis 8 mars (M. M.) Le Sikang 17 mars (M. M.) Claude Chappe le 26 mars M. M. Le Bernardin de St Pierre 16 mars (M. M.)

PHARMACIE PRINCIPALE

Advertisement for JOURENE M. HEUMANN SAIGON. Includes an illustration of a person and text about the pharmacy.

Vô-Hiệp Tiên-Thuyết N° 158

Nữ-hiệp Hồng-nương-Tử

HỘI THƯ HAI MƯƠI TẤM Báo-âm-tin tới huyện Vô-Xương Hội-anh-hùng trong miếu Quan-đế Sau khi huyện vấn đã xong, Lâm-lân tiếp đãi Cửu-dầu-sư-tử một tiệc rượu, hai người uống rượu...

chưa về, tôi có khấn Vương-văn và Vương-võ tới Văn-nam thắm thình, chẳng ngờ bọn Vương-văn thì dỏ, không nghe âm tín Phụ-thần tôi ở chỗ này, bọn kia trở về báo tin với tôi, tôi lấy làm lo phiền hết sức, vì nói này ăn không ngon, nằm không ngủ, tôi muốn thân hành tới Văn-nam thắm thình thử coi, dịp may gặp Tôn-trưởng huê có tới nhà, xin Tôn-trưởng thuật lại tình hình Phụ-hàn tôi cho rõ? Cửu-dầu-sư-tử gật đầu, đáp rằng, bèn thuật lại tình hình Tôn-hàn bị bắt trong về tay...

đề lòng dẫu ý, đừng thưa chuyện lại cho Lịnh phu-nhơn được hay, vì sợ Phu-nhơn ngày đêm than vãn thổ dài, làm cho ăn - công phiền lòng hơn nữa; và tôi tới đây ở lại không tiện, phải bôn bá tới Thiên-tây cho kịp ngày giờ, vì Hồng-nương-tử đã hạn ngày hội điện ở đây, đừng theo việc giữ cửa Lưu-đại nhưn tại Thiết-phật-tự; Cửu-dầu-sư-tử nói dứt tiếng, bèn từ biệt Văn-bác-rai, Văn-bác-lấy khăn lau nước mắt đi theo là tiền hành Cửu-dầu-sư-tử ra khỏi cửa, Cửu-dầu-sư-tử xây dẫu từ bệ Văn-bác một tiếng nữa, rồi ông nhảy lên ngựa thảng gióng; Văn-bác ngược một ngo theo, không thấy bóng dưng của Cửu-dầu-sư-tử trong khi dấy phứt. Lúc bấy giờ Văn-bác bước lui vào nhà nằm nghĩ không thưa chuyện với màn-thần là Địch-thị do hội thi Văn-bác kiểm coi màn rồi giũ rằng: «Hừ-nhơn con ở trong thành tôi thăm, chờ khỏi phải người nào lại» chúng ta chìn rồi ra khỏi cửa, không dám nói thiệt-tình về sự Cửu-dầu-sư-tử đem thơ tin tới nhà, vì chàng sợ màn-thần sâu nảo trong trên kia, chàng chỉ trong đợi Phụ-thần chàng về nhà mạnh giỏi. Cửu-dầu-sư-tử ở Vô-xương lui bước, bôn bá về Hồn-sơn là chỗ ở của ông. (Còn nữa)

ĐINH LAM-VAN-NGO 28 mars

ĐEN THỦ TƯ 6 AVRIL

Hội Bêntre tu-ong-tê nhóm đại hội

Saigon, le 28 Mars 1938.
Cuối buổi họp.
Nó mới anh em ngày thứ tư, đầu tháng đầu-bát tháng tại nhà hội quán, 88 Bôlle Gallien, đang bàn cãi hai việc: Kê duyệt lại.

Hôm ngày 25 Mars tức là buổi họp nhóm Ông Nguyễn-châu-Nương có mặt đông đủ. Ông và hai vợ con về nhà lập hai việc: Kê duyệt lại.

Từ đó đến đây mấy giờ đồng hồ, bà bị cắt đầu không ai cũng viết lời nói của nó, nó để ép.
Nó ngày nay như thế này, nó viết lời nói cho nó viết báo nhiều.

Các việc này phải được ra chủ trương và là giám đốc, nhưng không khi nào họ phải chịu trách nhiệm về việc tiến bộ.

NÊN BIẾT QUÀ LỄ TẶNG BƯỞNG
Những người lái xe đi ban đêm nên lưu ý
Theo báo nghị định ngày 26 April 1935 qui định lái xe đường phố phải mang đèn.

Tin mừng
Chúng tôi mới được thông-thiệp của hai ông là Nguyễn-hoàng-khôn ở Tân-Thạnh Longxuyen, gọi đến cho hay rằng đêm ngày 15, 16 tháng ba Annam này, hai ông bà sẽ làm lễ Thành hôn của con trai thứ ba của ông là M. Việt-châu Nguyễn-xương-Thiếp, cháu duy nhất của ông bà Hà-cầm-Vân ở Hòa-an (Loai-an).

Chúng tôi cũng rất trong lòng kính mừng cho Nguyễn - Hà hai họ; Môn Đường họ đời, kết nghĩa cùng gia đình, và chúc mừng cho Tân-lang và Tân-nương một câu:
Loan-phụng hoả minh, Sắt-cảm báo hiệp.

L. T. T. V.

KẾT-QUẢ CUỘC ĐUA NGỰA

ĐỘ THỬ NHƯT

3 Fanfac nhứt 3.00 nhĩ 4.00
2 Longloc nhĩ 1.00
Cả cặp: 3x2 = 7.80

ĐỘ THỬ NHÌ
1 Bạch Lơnhet 5p30 nhĩ 2p70
4 Ông Sơn nhĩ 1.50
Cả cặp: 1x4 = 59.80

ĐỘ THỬ BA
1 Caran Flag nhĩ 2p10 nhĩ 1p50
5 Vàng Hay nhĩ 1.70
3 Vàng Bâu nhĩ 2.50
Cả cặp: 1x5 = 26.00

ĐỘ THỬ TƯ
3 Charlot Văn nhứt 2.50 nhĩ 1p20
4 Miss Lya nhĩ 1.50
1 Long Phung nhĩ 1.50

ĐỘ THỬ NĂM
1 Cyrnê nhứt 1p10 nhĩ 1p20
2 Oucôin nhĩ 2.80
Cả cặp: 1x2 = 17.40

ĐỘ THỬ SÁU
4 Móc quố Anh nhứt 4p30 nhĩ 1p40
3 Miss Hosa nhĩ 1.20
2 Wby Not nhĩ 1.20

ĐỘ THỬ TAM
1 Shell nhứt 3p60 nhĩ 1p40
1 Mondaire nhĩ 1.30
Cả cặp: 2x1 = 10.90

ĐỘ THỬ TƯ
1 Dame de Coeur 16.80
2 Wby Not 10.30
3 Miss Rosa 151.00
5 Sumlis 69.40
6 Diane 69.40
7 Hippopriette 69.40
8 Sôoritla 244.80

Kết quả cuộc đua 151 thứ bảy

ĐỘ THỬ NHẤT
1 Thiên Kim nhứt 4p10 nhĩ 2p10
3 Kim ngân nhĩ 2.60
Cả cặp: 1x3 = 33.40

ĐỘ THỬ NHÌ
1 Calypso nhứt 1.60 nhĩ 1.30
3 M'rael nhĩ 1.70
Cả cặp: 1x3 = 11.60

ĐỘ THỬ BA
6 Bonne Chance nhứt 4.50 nhĩ 1.50
1 Carmax nhĩ 1.20
Cả cặp: 6x1 = 15.80

ĐỘ THỬ TƯ
9 As de Coeur nhứt 4.30 nhĩ 1.60
3 Bôn hòa Mai nhĩ 2.20
7 O Bông nhĩ 2.20

ĐỘ THỬ NĂM
4 Libertê nhứt 6p20 nhĩ 1p80
1 Paprika nhĩ 1.40
Cả cặp: 6x1 = 26.20

ĐỘ THỬ SÁU
6 A Vân nhứt 3p20 nhĩ 2p00
2 A Lương nhĩ 4.60

Vinh thăng vinh phẩm

MẠM KÝ Kinh tế cuộc

Giá lúa
Ngày 28 Mars 1938 theo giá của 100 kilô mốt tại Chợ Lớn.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

MẠM KÝ Kinh tế cuộc

TIN VĂN

Giá lúa
Ngày 28 Mars 1938 theo giá của 100 kilô mốt tại Chợ Lớn.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

MẠM KÝ Kinh tế cuộc

TIN VĂN

Giá lúa
Ngày 28 Mars 1938 theo giá của 100 kilô mốt tại Chợ Lớn.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.

Giá gạo
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.
Ngày 28 Mars 1938 bán theo đơn theo đơn 100 kilô.